



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๔๖๘ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัล MOE AWARD  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัล MOE AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการยกระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัล MOE AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑. คณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัล MOE AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
สาขาเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

นางสาวภรณ์กมลส์	ดวงสุวรรณ	ประธานกรรมการ
นางวราภรณ์	สัตยมาภากร	รองประธานกรรมการ
นางสาววทันยา	ใจนันทา	กรรมการ
นางสาวพรวลี	สุขสอาด	กรรมการ
นางสาวณัฐพร	อ้วนล้ำ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณัฐวดี	โพธิจักร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุทธิดา	แซ่หล่อ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกำพล	จางจะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัล MOE AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวภรณ์กมลส์	ดวงสุวรรณ	ประธานกรรมการ
นางโสภา	พงศ์เทพุปลัมภ์	รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง นุชนาถ	สนามไชย	กรรมการ
นางสาวสุกัญญา	มหาฤทธิ์	กรรมการ
นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการ
นางสาวนงคราญ	คำลัยวงศ์	กรรมการ
นางสาวณิชาพันธ์	เฉลิมพันธ์	กรรมการ
นางสาวเมธาวี	สุขเจริญ	กรรมการ

นางสาวกวิณวัฒน์	ภาพดิษฐ์	กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ	รัตน์	กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์	มะละกา	กรรมการ
นางสาวเจนจิรา	เพ็งจันทร์	กรรมการ
นางสาวพรทิวา	สมเนตร์	กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ	โล่กิตติธรรกุล	กรรมการ
นางสาวพนิดา	ยอดรัก	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนงคราญ	คำลัยวงศ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรัตยา	ร่างกายดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุริยา	ทรัพย์เฮง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### หน้าที่

- รวบรวมข้อมูลจัดทำผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัล MOE AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้เสนอส่งผลงานปี ๒๕๖๐ สาขาเทคนิคสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
- จัดทำเอกสารจัดส่งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



( นายสมพร สังกวาระ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต